

Số: 142 /BC-BCĐ

*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2016*

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017**

Kính gửi: Cục Tham mưu Cảnh sát - Văn phòng Thường trực  
Phòng, chống tội phạm và ma túy - Bộ Công an.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ, ngày 11/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) báo cáo tình hình, kết quả như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện “Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục được Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP xác định là một trong sáu địa bàn chỉ đạo điểm trên toàn quốc về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người.

Trong năm 2016, các lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 09 vụ 13 đối tượng mua bán người, trẻ em với 11 nạn nhân bị lừa bán, tăng 06 vụ (năm 2015 là 03 vụ), 07 đối tượng (năm 2015 là 06 đối tượng); tổ chức tiếp nhận, giải cứu 30 nạn nhân bị mua bán trở về. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng chủ yếu vẫn là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, lối sống ăn chơi đua đòi, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm việc làm... của các nạn nhân để lừa bán sang Trung Quốc qua các đường mòn, đường tắt ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Đối tượng phạm tội có sự liên kết, móc nối chặt chẽ với nhau từ giai đoạn lừa, tạo lòng tin đối với nạn nhân đến giai đoạn đón, dẫn, bán nạn nhân qua biên giới. Nạn nhân chủ yếu là người ở các tỉnh phía sau, không thông thuộc địa bàn, khi phát hiện mình bị lừa bán, thì khó có điều kiện trình báo với cơ quan chức năng; nhiều nạn nhân quen biết với các đối tượng thông qua mạng Internet, mạng xã hội, ứng dụng kết bạn (Facebook, Zalo...) nên không biết chính xác tên, địa chỉ của đối tượng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

Tình trạng công dân trên địa bàn và từ các tỉnh lân cận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm, lao động thời vụ vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn tội phạm mua bán người. Hoạt động môi giới hôn nhân trái phép, đưa phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng từ các tỉnh nội địa qua địa bàn Lạng Sơn vẫn diễn ra.

#### **II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC**

##### **1. Công tác chỉ đạo, triển khai**

- Ngày 08/3/2016, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-BCĐ về việc Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP, trong đó xác định 03 huyện chỉ đạo điểm của tỉnh là: Hữu Lũng, Tràng Định và Lộc Bình. Phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị triển khai chỉ đạo thực hiện điểm Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 tại Lạng Sơn.

- Ngày 17/02/2016, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ để triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2016, các Đề án thuộc Chương trình theo chỉ đạo của Trung ương. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc về phòng, chống mua bán người và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giai đoạn 2016 - 2020; tiến hành điều tra, khảo sát tình hình tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan đến Ma-lai-xi-a; tổng điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán và các đối tượng khác có liên quan và triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2016.

- Xác định công tác phòng, chống mua bán người là một nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

## **2. Công tác truyền thông giáo dục, phòng ngừa**

Thực hiện Đề án I về “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người với nhiều biện pháp và hình thức đa dạng, phong phú; nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người đến các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền, giáo dục ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, cửa khẩu, tập trung vào các nhóm đối tượng nguy cơ cao trở thành nạn nhân bị mua bán, cụ thể:

- Báo Lạng Sơn phối hợp với Phòng công tác chính trị - Công an tỉnh duy trì chuyên mục “An ninh Xứ Lạng” 02 chuyên mục/tháng trên Báo in và Trang tin điện tử; phối hợp với Sở Tư pháp mở chuyên mục “Thông tin pháp luật” 04 chuyên mục/tháng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các đơn vị biên tập, phát sóng các chuyên mục “Vì An ninh Xứ Lạng” 01 tuần/01 số, “Phổ biến giáo dục pháp luật” 01 tuần/01 số, 26 lượt chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” và “Trả lời bạn xem truyền hình”... Xây dựng chuyên mục Phòng chống tội phạm trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, đã đăng tải 67 tin, bài và 12 văn bản liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống mua bán người tại cộng đồng;

quan tâm đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung truyền thông để phù hợp với mọi lứa tuổi, đối tượng, địa bàn. Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tập trung tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, phổ biến nội dung Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... tuyên truyền nâng cao nhận thức về di cư lao động an toàn, những thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người... được 2.078 cuộc với 104.803 lượt người tham dự, tổ chức hoạt động tuyên truyền 04 cuộc tại các xã Tri Phương (huyện Trảng Định), xã Văn Mộng (huyện Văn Quan), xã Nam La (huyện Văn Lãng), xã Ái Quốc (huyện Lộc Bình) với 208 hội viên, phụ nữ tham gia; tổ chức 01 hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người bằng hình thức sân khấu hóa với 300 người tham dự. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, báo cáo viên.

- Công an tỉnh đã xây dựng 218 tin, bài, phóng sự, 142 ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và của Trung ương; thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTO, đã tích cực lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người với các hoạt động tại cơ sở.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở khu vực biên giới tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân được 30 buổi với 1.425 lượt người tham gia; in, cấp phát 1.350 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống mua bán người; phối hợp xây dựng, phát sóng 04 tin bài, phóng sự phản ánh về công tác phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, giải cứu nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho 94 cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác xác định nạn nhân, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, trình tự thủ tục và cơ chế phối hợp liên ngành trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; cấp phát 5.000 tờ rơi với nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho 05 huyện biên giới.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền được 1.323 cuộc, với 92.274 người tham dự, cấp phát 17.076 bộ tài liệu tuyên truyền mua bán người, vận động 149.044 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự và phòng, chống mua bán người.

- Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố; các sở, ban, ngành khác của tỉnh: Đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung công tác phòng, chống mua bán người đến 226 xã, phường, thị trấn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

### **3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người**

Thực hiện Đề án II về “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người”, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã chủ động, tích cực triển khai

các hoạt động nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử luôn đảm bảo đúng pháp luật, cụ thể:

- Lực lượng Công an tiếp tục triển khai các hoạt động nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn; tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm mua bán người. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác có liên quan đến tội phạm mua bán người, đảm bảo tất cả các trường hợp có dấu hiệu của tội phạm đều được xác minh làm rõ và xử lý triệt để.

Trong năm 2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, điều tra làm rõ 09 vụ 18 đối tượng (phát hiện điều tra làm rõ 09 vụ 13 đối tượng mua bán người, trẻ em; mở rộng điều tra khởi tố thêm 04 bị can trong đó ra quyết định truy nã 03 bị can, phục hồi điều tra 01 bị can mua bán trẻ em).

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Kết hợp công tác trinh sát với tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối tắt trên biên giới, không để các đối tượng mua bán người lợi dụng hoạt động phạm tội. Đã phối hợp đấu tranh bắt giữ 01 vụ, 01 đối tượng mua bán trẻ em, giải cứu 01 nạn nhân bị mua bán.

- Viện Kiểm sát Nhân dân thụ lý 09 vụ 18 bị can phạm tội mua bán người, trẻ em. Tòa án Nhân dân thụ lý 05 vụ 09 bị cáo phạm tội mua bán người, trẻ em; đã xét xử 04 vụ 08 bị cáo và đều tuyên hình phạt tù giam có thời hạn; tổ chức xét xử lưu động 02 vụ 03 bị cáo tại địa bàn xảy ra vụ án.

#### **4. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán**

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện Đề án III về “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân”, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả trong thời gian phân loại và giải quyết các thủ tục theo quy định. Cụ thể: Đã phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp nhận, hỗ trợ 16 nạn nhân bị mua bán (ngoại tỉnh), trong đó có 07 trẻ em. Tất cả các trường hợp đều được hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ, bảo vệ, quản lý, kiểm tra sức khỏe và chữa bệnh ban đầu. Đồng thời, đã thực hiện tốt việc trợ cấp tiền tàu xe, tiền ăn đường hoặc liên hệ với gia đình, người thân đến đón nạn nhân trở về.

#### **5. Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người**

Thực hiện Đề án IV về “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người”, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật năm 2016, trong đó có các nội dung về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người.

- Thực hiện Trợ giúp pháp lý cho 152 trường hợp tham gia tố tụng (trong đó có 9 nạn nhân bị mua bán), chủ động tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa

bản có nguy cơ cao về tội phạm mua bán người như các xã, thôn, bản giáp biên giới, vùng sâu, vùng cao, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân.

- Công tác hành chính tư pháp được thực hiện chặt chẽ: Thụ lý, giải quyết 11 hồ sơ xin xác nhận quốc tịch Việt Nam; 01 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, việc thụ lý, giải quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, không để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động.

## **6. Công tác hợp tác quốc tế**

Thực hiện Đề án V “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người”, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người; tổ chức các đoàn ra và đón đoàn vào để trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người; tiếp tục duy trì liên lạc qua đường dây nóng, gặp gỡ nhanh tại khu vực cửa khẩu, hội đàm với các lực lượng chức năng đối đẳng của Trung Quốc, đặc biệt là Tổng đội Trinh sát hình sự (Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc). Cụ thể: Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 09 cuộc Hội đàm chính thức với các đơn vị tương ứng thuộc Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; 09 cuộc gặp gỡ nhanh tại cửa khẩu, trao đổi trên 100 công văn, thực hiện trên 200 cuộc điện thoại qua đường dây nóng để trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng; Công an Quảng Tây đã bắt, bàn giao cho Công an Lạng Sơn 02 đối tượng truy nã, giải cứu và trao trả 11 phụ nữ, 02 trẻ em bị mua bán trở về. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã gửi 06 thư, công hàm trao đổi với Tổng đội Công an Biên phòng Quảng Tây, Trung Quốc; tổ chức tiếp nhận 05 lượt với 17 nạn nhân bị mua bán do phía Trung Quốc bàn giao.

## **7. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí**

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó Chương trình phòng, chống mua bán người được giao **500.000.000đ** (Năm trăm triệu đồng), Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã có Kế hoạch số 717/KH-BCĐ ngày 10/3/2016 để phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện theo đúng quy định nhằm phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn.

## **III. NHẬN XÉT CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

a) Công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Ban Chỉ đạo 138 Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp thống nhất của các cơ quan, tổ chức đoàn thể, xã hội.

b) Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016, các Đề án thuộc Chương trình và các

chuyên đề có liên quan, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung công tác bám sát đặc điểm, tình hình địa bàn.

c) Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, nâng cao chất lượng các mặt công tác: Truyền thông phòng, chống mua bán người; điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; hoàn thiện hệ thống pháp luật và hợp tác quốc tế... Kết quả các mặt công tác phòng, chống mua bán người trong năm 2016 trên địa bàn cơ bản đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

## **2. Khó khăn, hạn chế**

a) Do phía biên giới Trung Quốc có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, tệ nạn xã hội phát triển mạnh, khó kiểm soát; tình trạng mất cân bằng giới tính trong xã hội Trung Quốc ngày càng lớn khiến tội phạm mua bán người, chủ yếu là phụ nữ qua qua biên giới phục vụ mục đích mại dâm, cưỡng ép hôn nhân, nhận con nuôi gia tăng.

b) Do đường biên giới dài, lực lượng làm nhiệm vụ quản lý biên giới còn mỏng, công tác tuần tra kiểm soát gặp nhiều khó khăn, còn xảy ra một số vụ các đối tượng phạm tội đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các đường mòn, đường tắt sang Trung Quốc để bán, nhưng các lực lượng chức năng chưa kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân.

c) Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ dân trí, nhận thức pháp luật của một bộ phận dân cư còn hạn chế... nên xảy ra một số vụ đối tượng lừa bán cả người thân trong gia đình (có trường hợp: bố bán 02 con để lấy tiền đánh bạc, chi tiêu cá nhân; anh trai lừa bán em gái ruột). Hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số... đã được triển khai, nhưng chưa phát huy hiệu quả.

d) Thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn ngày càng tinh vi, các đối tượng có sự câu kết, móc nối chặt chẽ với nhau, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, gây khó khăn cho việc phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh. Tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, các đối tượng tổ chức đưa người đi Trung Quốc lao động, làm thuê tiếp tục diễn ra phức tạp.

đ) Kinh phí cấp thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017**

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, các Đề án thuộc Chương trình, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở địa phương và toàn dân; phát huy tính chủ động của từng lực lượng và mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ trong thực hiện Chương trình.

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tự phòng ngừa, phát hiện và tham gia đấu tranh với các hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người, giải cứu nạn nhân bị mua bán trở về.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới... để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán người. Chú trọng công tác điều tra, mở rộng án, đấu tranh, bóc gỡ triệt để các đường dây, đối tượng phạm tội; lựa chọn một số vụ án điển hình đưa ra xét xử lưu động để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

4. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội. Đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng đồng.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; theo dõi việc thi hành pháp luật để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

6. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam - Trung Quốc về phòng, chống mua bán người; các Công ước, điều ước, thoả thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên. Tăng cường hợp tác với các lực lượng chức năng của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống mua bán người./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Thành viên BCD 138 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan thường trực BCD 138 tỉnh (CA tỉnh);
- Ban chỉ đạo 138 các huyện, TP;
- CPVP UBND tỉnh,
- Các phòng: KG-VX, TH;
- Lưu: VT, NC (BMB).

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  
Hồ Tiến Thiệu**